

เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100

สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100 ผลิตจากภาวะคริสลิกเรซินเกรดอัลตราพรีเมียม พอลิโอฟี ทนในไฮดรอสแตติกสูง จากประเทศฝรั่งเศส เป็นสีรองพื้นปูนสูตรน้ำมันชนิดผสมผงสี ฟิล์มสีมีลักษณะขาวด้าน สามารถป้องกันทุกปี- ทาสีบนผนังบ้าน ใต้การปกปิดพื้นผิวได้สูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเร็ว สามารถทนความชื้นสูงสุดถึง 35% ทาได้แม้ผนังปูนใหม่ที่เพิ่งฉาบเสร็จเพียง 2 วัน ให้การกลบปิดพื้นผิวทั่วไปได้ 2 เท่า และยังใช้ได้กับพื้นปูนเก่าที่เสื่อมสภาพเป็นปูนซอลอย่างรุนแรงได้ เพราะเนื้อสีทำหน้าที่ประสานผนังปูน สีเก่า สีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยอนุภาคของเรซินที่มีขนาดเล็กกว่าสีรองพื้นทั่วไปถึง 100 เท่า จึงสามารถแทรกซึมลึก เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะได้สูงสุดทำให้ทนทานและป้องกันสีหลุดลอก แม้บนพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง เกาะติดได้ยาก หรือผนังเบาทุกประเภท เช่น กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังปูนหล่อสำเร็จ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้คุณสมบัติทนทานต่อน้ำ ฤทธิ์ต่างจากปูน และการเกิดคราบเกลือจากความชื้นในผนัง เนื่องจากฟิล์มสียอมให้น้ำและความชื้นผ่านได้ จึงสามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>		
<p>คุณสมบัติสำคัญ</p>	<p>* ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ ป้องกันทุกปี- ทาสี * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างและความชื้นของพื้นผิวปูน * ป้องกันความชื้นสูงสุด ใช้ได้กับพื้นผิวที่มีความชื้นไม่เกิน 35% * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ * สามารถทาทับบนปูนฉาบเสร็จใหม่ เพียง 2 วัน * ป้องกันสีลอก่อน โป่งพอง และเป็นปูนซอล * สามารถปกปิดพื้นผิวสูง กลบปิด 2 เท่าของสีรองพื้นปูนทั่วไป * ป้องกันสีด่างและสีซีดจาง * แกรกซึมลึก ยึดเกาะได้เยี่ยม บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์และปูนทุกประเภท</p>		
<p>คุณสมบัติการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100 สำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีต ปูนฉาบ งานก่ออิฐ ผนังยิปซัม ใช้การรองพื้นบนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังปูนหล่อสำเร็จ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ทั้งพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่และพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพรุนแรง</p>		
<p>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ไม่เกิน</p>	<p>แนะนำ</p>
<p>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</p>	<p>30</p>	<p>50</p>	<p>40</p>
<p>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</p>	<p>50</p>	<p>80</p>	<p>65</p>
<p>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</p>	<p>35</p>	<p>40</p>	<p>35</p>
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<p>* ประเภทของสี : สีรองพื้นสูตรน้ำมันอะคริลิกเรซิน * ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน * เจตสี : ขาว * ความถ่วงจำเพาะ : 1.34 - 1.38 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 38.0 - 40.0% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 64.0 - 66.0% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : มากกว่า 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 - 6 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 40 องศาเซลเซียส</p>		
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<p>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง (เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยเบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15) * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 35% : สำหรับการผสมเพื่อใช้ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 5% โดยปริมาตร : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 25% โดยปริมาตร</p>		
<p>ระบบการทาสี</p>	<p>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดลอก : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : กรณีงานเร่งด่วน ทิ้งผนังปูนฉาบใหม่อย่างน้อย 2 วัน วัดค่าความชื้นได้น้อยกว่า 35% * สีรองพื้น : เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า ; เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิก 100% รุ่นที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว</p>		
<p>การเก็บรักษา</p>	<p>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</p>		
<p>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</p>	<p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายუსุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</p>		
<p>คำเตือน</p>	<p>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</p>		
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>: -</p>		
<p>ขนาดบรรจุ</p>	<p>: 1 แกลลอน</p>		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2555

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100